

Số: /TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chăn nuôi gia cầm trong tình hình mới**

Sáng ngày 27/4/2023, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã chủ trì Hội nghị “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chăn nuôi gia cầm trong tình hình mới”. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện một số bộ, ngành; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm.

Hội nghị đã nghe đại diện Lãnh đạo Cục Chăn nuôi trình bày “Báo cáo thực trạng chăn nuôi gia cầm, định hướng và giải pháp chăn nuôi gia cầm trong thời gian tới”, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam (VIPA) trình bày báo cáo tham luận “Góc nhìn của VIPA về ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam và một số kiến nghị”; ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Cục Thú y và Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường. Đặc biệt, Hội nghị đã nghe đại diện một số doanh nghiệp trình bày các đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn và phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kết luận và chỉ đạo như sau:

#### **1. Đánh giá thực trạng chăn nuôi gia cầm trong thời gian qua**

Những năm qua, chăn nuôi gia cầm nước ta đã đạt sự tăng trưởng khá cao, đáp ứng đủ nhu cầu sản phẩm gia cầm trong nước và phục vụ xuất khẩu. Trong giai đoạn 2018-2022, tốc độ tăng trưởng bình quân đầu con là 6,3%; tăng trưởng sản lượng thịt gia cầm bình quân 17,6%; sản lượng trứng tăng 8,8%/năm. Bên cạnh phương thức chăn nuôi truyền thống, đã hình thành và phát triển các phương thức sản xuất gia cầm công nghiệp quy mô lớn với công nghệ tiên tiến và hiện đại. Các chỉ tiêu năng suất và chất lượng ngày càng được cải thiện. Đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu chính ngạch thịt gà chế biến sang Nhật Bản (2017) và đàm phán thành công với một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Hồng Kông (2019) và 5 nước thuộc Liên minh kinh tế Á - Âu.

Tuy nhiên, bên cạnh các điểm sáng nêu trên, chăn nuôi gia cầm nước ta vẫn còn tồn tại một số bất cập và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức không nhỏ. Đó là tỷ suất lợi nhuận trong sản xuất gia cầm đang giảm dần; tăng trưởng nhập khẩu thịt cao hơn tăng trưởng sản xuất trong nước, sự cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm thịt gà nhập khẩu giá rẻ khiến sản xuất trong nước càng khó khăn; thị trường tiêu thụ giảm sút, sản phẩm tiêu thụ nội địa là chính nhưng ở mức độ thấp; sản phẩm chế biến, nhất là chế biến sâu chưa nhiều; trong 02 năm qua nhiều doanh nghiệp và người chăn nuôi thua lỗ, thiếu vốn, phải giảm quy mô sản xuất.

## **2. Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong thời gian tới**

a) Cục Chăn nuôi phối hợp các đơn vị trong Bộ, Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam, các địa phương và doanh nghiệp thực hiện đồng bộ, tích cực, trách nhiệm và hiệu quả một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi. Trước mắt, Cục Chăn nuôi phối hợp các cơ quan liên quan tập trung vào một số văn bản sau: kiến nghị bổ sung quy định danh mục đất dành cho chăn nuôi trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi; 05 đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp và người chăn nuôi xây dựng ngành hàng gia cầm theo các chuỗi liên kết giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng các tổ hợp chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm. Lấy doanh nghiệp làm trọng tâm trong liên kết sản xuất, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm ở trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu. Ưu tiên phát triển các giống bản địa, đặc sản có giá trị cao, chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

- Rà soát, đánh giá lại các cơ sở sản xuất giống gia cầm; chú trọng chọn giống, lai tạo theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng; tăng cường năng lực sản xuất giống tại chỗ để có con giống bảo đảm chất lượng với giá thành phù hợp; chọn tạo các bộ giống mới, các giống đặc hữu có lợi thế của địa phương và có sức cạnh tranh với các giống tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đúng tiến độ Đề án phát triển cây nguyên liệu (sắn, ngô) sản xuất thức ăn chăn nuôi vùng Tây Nguyên. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cho gia cầm bằng việc sử dụng hợp lý trong khâu phân thức ăn và kiểm soát tốt chất lượng nguyên liệu trong sản xuất, nhập khẩu và bảo quản. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư

nhà máy sản xuất các chất vi lượng (Premix - Vitamin) tại Việt Nam nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, góp phần giảm giá thành sản phẩm chăn nuôi.

- Thường xuyên cập nhật số liệu thống kê từ các nguồn số liệu chính thức và thông qua các cuộc khảo sát, điều tra, đánh giá thực trạng về sản xuất và thị trường các sản phẩm chăn nuôi gia cầm. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến giá TACN, sản phẩm chăn nuôi, nguồn cung trong nước, nguồn nhập khẩu và diễn biến tình hình dịch bệnh để có kế hoạch tái đàn phù hợp; đánh giá, phân tích thị trường lĩnh vực chăn nuôi nhằm khuyến cáo định hướng sản xuất phù hợp, hạn chế sự mất cân đối cung - cầu sản phẩm gia cầm, đảm bảo lợi ích người chăn nuôi, người tiêu dùng.

b) Cục Thú y phối hợp với Cục Chăn nuôi, Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường, Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam:

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở giết mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ, kênh phân phối đối với mặt hàng thực phẩm, bảo đảm lợi ích hài hoà của người chăn nuôi, người cung ứng và người tiêu dùng.

- Tham mưu cho Bộ xây dựng Chương trình trung hạn và dài hạn xuất khẩu một số sản phẩm chăn nuôi chủ lực về gia cầm (thịt gà chế biến, trứng gà/vịt, trứng chim cú qua chế biến, lông vũ, con giống...).

- Đẩy mạnh công tác đàm phán mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm thịt, trứng gia cầm chế biến và con giống. Trước mắt, Cục Thú y tiếp tục đàm phán ký kết một số Hiệp định thú y với các nước, vùng lãnh thổ có nhu cầu nhập khẩu sản phẩm gia cầm của Việt Nam như Singapore, Malaysia, Banglades, Myanmar, Đài Loan, Hồng Kong để mở rộng thị trường xuất khẩu; chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng được nhiều cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đáp ứng được một trong các tiêu chí xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới (WOAH).

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm sống, sản phẩm gia cầm qua biên giới, nhằm ngăn chặn dịch bệnh tái bùng phát, giảm áp lực lên thị trường trong nước, kiểm soát an toàn thực phẩm và bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng. Cục Thú y tham mưu cho Bộ ban hành các văn bản gửi các bộ, ngành có liên quan và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, cảng biển, đường sông,... để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam.

c) Đối với các hiệp hội, hội chăn nuôi gia cầm: Nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành hàng; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan của Bộ trong việc xây dựng và phản biện chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Phát huy hiệu quả hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết nội khối giữa các thành viên trong hội, hiệp hội. Hội và hiệp hội là cầu nối với cộng đồng doanh nghiệp cùng đoàn kết, chia sẻ lẫn nhau tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm có thương hiệu và đủ sức cạnh tranh.

d) Đối với các doanh nghiệp, người chăn nuôi: Các doanh nghiệp và người chăn nuôi đoàn kết, phối hợp cùng nhau chia sẻ thuận lợi, khó khăn nhằm vượt qua những thách thức trước mắt cũng như phát triển bền vững ngành hàng gia cầm trong giai đoạn tới. Trong đó, các doanh nghiệp FDI với nhiều lợi thế cần phát huy vai trò là đầu tàu, tích cực hỗ trợ và đồng hành cùng người nông dân trong sản xuất kinh doanh, tránh cạnh tranh thiếu lành mạnh. Bộ Nông nghiệp và PTNT khuyến khích các doanh nghiệp tiên phong đầu tư các dự án chăn nuôi mới gắn với giết mổ, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm gia cầm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đề các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c);
- Chánh Văn phòng Bộ;
- Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường; Vụ KHCN&MT; TT KNQG (để th/h);
- Các Hội, Hiệp hội chăn nuôi;
- Lưu: VT, TH.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Xuân Chinh**